
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
หน่วยงาน : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเด็น/เรื่อง : การพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) จากคณะ
กรรมกรรมการสภาวิชาการ
ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : //คณะกรรมกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก จํานวน 8 คน

1. รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
2. รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. รศ.ดร.เกียรติกําจร กุศล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายเสรี นนทสูติ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. รศ.ดร.บวร ปภัสราทร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นางอารดา เฟื่องทอง กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

กิจกรรมการมีส่วนร่วม :
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คร้ังที่ 1/2566 วันอังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ.

2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี โดยมีการกําหนดวาระการประชุมท่ี 4.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ (4.1.4)
พิจารณาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ผลจากการมีส่วนร่วม :
จากการประชุมคณะกรรมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2566 วันอังคาร ท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2566

ได้มีมติเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําเสนอกรรมการสภาวิชาการดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
1. ทบทวนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ปรับเนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้เรียนรู้

การเป็นผู้ประกอบการทั้งระบบ โดยเน้นกระบวนการทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้อ เพ่ือให้ครอบคลุมการทํางาน
ของบัณฑิต

2. วิชาศาสตร์และศิลป์แห่งการดําเนินชีวิต ให้เปลี่ยนจุดขาวเป็นจุดดําใน GLO2 นักสื่อสาร เพื่อให้
สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

3. การจัดการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการหลายศาสตร์ร่วมกัน เชิญวิทยากรจากภายนอกมาจัด
กิจกรรมในรูปแบบ Active Learning

4. การจัดกลุ่มเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปควรให้มีนักศึกษาท่ีหลากหลายสาขาวิชา คณะ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน

5. วิชาเลือก ควรให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของผู้เรียน และเหมาะกับสาขาวิชา คณะ
มติท่ีประชุม

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย



สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานตามภารกิจ โดยมีฝ่าย
พัฒนาการจัดการศึกษาหมวดการศึกษาท่ัวไปและการบูรณาการการทํางานกับการเรียนการสอนเป็น
ผู้รับผิดชอบ ได้ดําเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2566 เมื่อวันอังคารท่ี 24 มกราคม 2566 โดยมีมติเห็นชอบหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ และเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวตกรรมพิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบ

การนําผลการมีส่วนร่วมไปพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน :
1. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี
1/2566 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะฯ เสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรมพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ

2. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีมติให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม โดยจัดโครงการประชุม Focus Group สังเคราะห์
รายวิชาศึกษาทั่ ว ไป ฉบับปรับป รุง พ .ศ . 2566 เมื่ อวันที่ 4-6 มี .ค .2566 โดยมี ผู้ทรงคุณวุ ฒิจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้คําแนะนํา

4. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คร้ังที่ 3/2566 วันท่ี 28
มีนาคม 2566

เอกสารประกอบการดําเนินงาน :
1. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งท่ี 1/2566 วันอังคาร ท่ี 9

มกราคม พ.ศ. 2566 วาระที่ (4.1.4) พิจารณาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
3. รายละเอียดการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ผู้รายงาน : นายณรงค์ ด้วงทองกุล ตําแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 4/4/2566


